

## **NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁC LỰC LƯỢNG, CÁC CHỦ THỂ; XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA VÀ CỘNG TÁC VIÊN CHUYÊN SÂU THAM GIA BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN MỚI**

LÊ VĂN LỢI\*

Ngày nhận bài: 3/12/2021

Nhận kết quả phản biện: 15/12/2021

Duyệt đăng: 9/1/2022

**Tóm tắt:** Các lực lượng, chủ thể và đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên chuyên sâu có vai trò rất quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Do đó, nâng cao năng lực cho các lực lượng, chủ thể và xây dựng, phát triển đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên chuyên sâu nhằm góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn mới.

**Từ khóa:** Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chuyên gia; cộng tác viên chuyên sâu; nâng cao năng lực; lực lượng, chủ thể.

### **Đặt vấn đề**

Trong thời gian qua, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, tổ chức đảng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các lực lượng, chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã phát triển nhanh chóng, ngày càng rộng khắp, được tổ chức ngày càng chặt chẽ, năng lực thực hiện nhiệm vụ từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đặt ra cho nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ để nâng cao năng lực các lực lượng, chủ thể; xây dựng đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên chuyên sâu thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

### **1. Sự cần thiết nâng cao năng lực các lực lượng, các chủ thể; xây dựng đội ngũ chuyên gia và cộng tác viên chuyên sâu tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng**

Một là, nâng cao năng lực các lực lượng, các chủ thể; xây dựng đội ngũ chuyên gia và cộng tác viên chuyên sâu là nhiệm vụ rất quan trọng và có tính tất yếu khách quan

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đòi hỏi các lực lượng, chủ thể tham gia không chỉ có ý thức chính trị, nhiệt tình cách mạng mà còn phải có trình độ chuyên môn và am hiểu thực tiễn. Hơn nữa: “địch đứng trong bóng tối, ta đứng ngoài ánh sáng; địch có năm bảy kẻ thù với nhiều âm mưu, thủ đoạn, được sự hậu thuẫn của tài chính, khoa học - kỹ thuật hiện đại còn ta vẫn chỉ là một nước đang phát triển.” [1, tr.21-22] nên nếu không chủ động rất dễ bị bất ngờ, lúng túng. Do đó, để thực hiện nhiệm vụ này có hiệu quả, các lực lượng tham gia, nhất là đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên chuyên sâu phải thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng và tự giác nâng cao năng lực bảo vệ, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như năng lực nhận diện và xử lý các thông tin sai trái, thù địch, kỹ năng đấu tranh bằng nhiều hình thức khác nhau để phản bác, ngăn chặn những luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hai là, nâng cao năng lực của các lực lượng, chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhân tố quan trọng liên quan đến thành bại của cách mạng

\* Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thực tiễn phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam và đặc biệt là sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu là bài học đắt giá trong việc xây dựng, quản lý, sử dụng các lực lượng, chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn quan tâm xây dựng đội ngũ những chiến sĩ cách mạng trung kiên và nâng cao trình độ giác ngộ cách mạng cho quần chúng nhân dân. Nhờ vậy, đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

*Ba là, nâng cao năng lực cho lực lượng, chủ thể và xây dựng đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên chuyên sâu trong giai đoạn hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu mới đặt ra cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng*

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và ở mỗi giai đoạn khác nhau, tính chất, yêu cầu cũng rất khác nhau. Trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Đặc biệt: “những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và tình hình tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... còn diễn biến phức tạp” [2, tr.164]. Đại hội XIII của Đảng nhận định: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái về tư tưởng chính trị, còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; một số ít hoang mang, dao động, mất lòng tin; cá biệt còn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng” [2, tr.168]. Trong khi đó: “Sự chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động ngày càng tinh vi hơn” [2, tr.164].

Những khó khăn, thách thức nêu trên đòi hỏi phải không ngừng nâng cao năng lực cho các lực lượng, các chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, nhất là đội ngũ chuyên gia và cộng tác viên chuyên sâu.

## **2. Thực trạng nâng cao năng lực các lực lượng, các chủ thể; xây dựng đội ngũ chuyên gia và cộng tác viên chuyên sâu tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng**

*Chủ thể thực hiện* nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trong đó các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp là chủ thể đóng vai trò hạt nhân quy tụ, đoàn kết lực lượng toàn dân bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

*Lực lượng tham gia* bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng rất phong phú, đa dạng, trong đó nòng cốt là lực lượng tuyên giáo các cấp, bao gồm: Tuyên giáo cấp ủy, tuyên giáo các tổ chức chính trị - xã hội, tuyên huấn trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang; các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị và khoa học xã hội và nhân văn; văn nghệ sĩ; phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, các cán bộ làm công tác tư tưởng văn hóa.

*Đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên chuyên sâu* bao gồm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận chính trị, những nhà quản lý các cấp hay những người làm công tác thực tiễn có nhiều kinh nghiệm giữ vai trò chủ công trong tham mưu và trực tiếp tác chiến, đấu tranh chống lại các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đối với nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây chính là đội ngũ “tinh hoa” vừa có trình độ chuyên môn, am hiểu thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, vừa có uy tín, tầm ảnh hưởng lớn với xã hội.

*Lực lượng chuyên trách* có nhiệm vụ quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù

địch; tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để rà quét, bóc gỡ, ngăn chặn những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch.

Thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 25-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển các lực lượng, chủ thể tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ Trung ương đến cấp huyện, thị xã đã thành lập Ban Chỉ đạo 35, qua đó đã lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự tham gia đồng đảo của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã có nhiều cách thức tổ chức thực hiện nhằm nâng cao năng lực của các lực lượng, chủ thể tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc nâng cao nhận thức và các kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho các chủ thể, lực lượng, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên được quan tâm hơn.

Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên chuyên sâu; thành lập nhóm/tổ chuyên gia, nhóm/tổ/đội cộng tác viên để huy động lực lượng tham gia. Trong thời gian qua, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên chuyên sâu đã bước đầu phát huy tốt vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, lý luận, tích cực tham gia viết bài cung cấp các luận cứ khoa học trên nhiều diễn đàn quan trọng như hội nghị, hội thảo, xuất bản sách báo, tạp chí, trả lời phỏng vấn hoặc tham gia đấu tranh trực diện trên mạng xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi, tích cực trong xã hội; tham gia viết tin, bài, xây dựng video, hình ảnh để đấu tranh trên không gian mạng;

tham gia chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực để “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.

Đội ngũ giảng viên của nhiều học viện, nhà trường đã chủ động, tích cực lồng ghép, tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giáo án, bài giảng và các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng khác nhằm tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng cho học viên, sinh viên kiến thức, kỹ năng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban tuyên giáo của nhiều tỉnh, thành phố, đơn vị lực lượng vũ trang đã xây dựng được đội ngũ cộng tác viên chuyên sâu là những người có chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; có kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn để tham gia cố vấn, thực hiện các giải pháp kỹ thuật để rà quét, bóc gỡ, ngăn chặn các thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái, xuyên tạc; đồng thời, tuyên truyền, lan tỏa những thông tin tích cực, chính thống đến đồng đảo quần chúng nhân dân. Thời gian qua, nhất là ở những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 hoặc trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, rất nhiều thông tin xấu độc, quan điểm sai trái đã bị xử lý, bóc gỡ kịp thời, góp phần định hướng tư tưởng chính trị và dư luận xã hội. Có thể khẳng định, việc nâng cao năng lực cho các chủ thể, lực lượng và xây dựng đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên chuyên sâu đã góp phần quan trọng tạo nên những thành công trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc nâng cao năng lực cho các chủ thể, lực lượng, xây dựng đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vẫn còn những hạn chế nhất

định: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nghiêm túc quán triệt việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW đến cán bộ, đảng viên; chưa huy động được đông đảo lực lượng tham gia, chưa phát huy mạnh mẽ vai trò của tất cả các chủ thể. Nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân có nhiệt tình cách mạng nhưng còn lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch... Nhìn chung, đội ngũ đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên chuyên sâu còn mỏng, hoạt động còn đơn lẻ, chưa thường xuyên, chưa có sự phối hợp để tạo thành mạng lưới rộng khắp, chặt chẽ; năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm còn hạn chế và có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

### **3. Một số giải pháp nâng cao năng lực các lực lượng, chủ thể; xây dựng đội ngũ chuyên gia và cộng tác viên chuyên sâu tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng**

#### **3.1 Nâng cao năng lực các lực lượng, chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng**

*Thứ nhất*, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các lực lượng, chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phát huy tối đa vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu; đặc biệt là thành viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong việc tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tập trung lãnh đạo kiện toàn, xây dựng phát triển lực lượng đấu tranh theo hướng chủ động tạo thế liên hoàn, vững chắc, có bộ phận nòng cốt, chuyên sâu, tập hợp lực lượng rộng rãi. Quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ; nắm bắt, dự báo, xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh. Đồng thời, cần duy trì tốt các chuyên trang, chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

*Thứ hai*, phát huy thế trận toàn dân, ra sức tập hợp lực lượng tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cấp ủy đảng cần chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung đấu tranh trọng tâm, sát với sự chỉ đạo của Đảng; dự báo kịp thời với sự phát triển của tình hình; phát huy triệt để các lực lượng xung kích, các nhà khoa học nhất là những chuyên gia khoa học hàng đầu, đội ngũ cán bộ đầu ngành, nhà báo, văn nghệ sỹ và đông đảo các cộng tác viên nhiệt huyết, có bản lĩnh cùng tham gia đấu tranh. Mỗi cơ quan chuyên ngành, mỗi nhà khoa học, lãnh đạo và quản lý, trước những tư tưởng phản động, thù địch có liên quan đến trực tiếp chuyên ngành, lĩnh vực của mình phụ trách cần chủ động định hướng nội dung và triển khai tổ chức lực lượng đấu tranh kịp thời.

*Thứ ba*, kết hợp đa dạng, mở rộng các hình thức đấu tranh với giáo dục, tuyên truyền rộng khắp trong quần chúng nhân dân: “làm cho cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của hệ thống chính trị mà còn là hành động tự giác của toàn thể nhân dân” [3, tr.91]. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần trở thành người chiến sĩ đấu tranh tích cực, phục vụ kịp thời cho các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại quan trọng của đất nước.

*Thứ tư*, hoàn thiện cơ chế, chính sách và các điều kiện bảo đảm để tạo động lực và hỗ trợ các lực lượng tham gia công tác này. Cần xây dựng cơ chế, chính sách đãi ngộ thỏa đáng về phụ cấp, điều kiện phát triển cho các lực lượng tham gia, nhất là lực lượng nòng cốt, chuyên gia, cộng tác viên chuyên sâu để tạo động lực cho họ. Ngoài ra, cần đầu tư các phương tiện máy móc, kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại để hỗ trợ cho các lực lượng rà quét, phát hiện, bóc gỡ những thông tin xấu, độc, những quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

*Thứ năm*, tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng, chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan

điểm sai trái, thù địch; xây dựng những quy định, cơ chế phối hợp cụ thể, quy định rõ quyền và trách nhiệm tham gia của các lực lượng. Tạo cơ chế phối hợp thông suốt, thường xuyên giữa các lực lượng bằng các hoạt động có tính gắn kết như hội nghị, hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu thực tiễn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.

### **3.2. Xây dựng đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên chuyên sâu tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng**

*Thứ nhất*, tiến hành sàng lọc, tuyển chọn kỹ lưỡng những người có trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng. Xây dựng lực lượng chuyên gia, cộng tác viên chuyên sâu cần đặt chất lượng lên hàng đầu, tuyển chọn dựa trên nguồn nhân lực tại chỗ để có điều kiện sàng lọc, có cơ sở đánh giá, có cơ chế kiểm tra, giám sát.

*Thứ hai*, thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên chuyên sâu ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới: Tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm để đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên chuyên sâu có cơ hội bàn luận, trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm; thường xuyên tổ chức các lớp cập nhật kiến thức, thông tin mới... để định hướng tư tưởng, nâng cao trình độ cho đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên chuyên sâu.

*Thứ ba*, cụ thể hóa cơ chế bảo vệ và chính sách đãi ngộ, tôn vinh phù hợp đối với sự tham gia, đóng góp của đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên chuyên sâu. Áp dụng cơ chế bảo mật thông

tin cá nhân, bảo vệ nhân thân cho đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên chuyên sâu để họ yên tâm, vững tin tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng. Xây dựng cơ chế đãi ngộ cả về vật chất và tinh thần, cơ hội phát triển, có cách thức tôn vinh những người tham gia tích cực, có đóng góp quan trọng cho nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

*Thứ tư*, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên chuyên sâu để kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực, điều chỉnh, uốn nắn những hoạt động chưa phù hợp. Sàng lọc, rà soát để bổ sung, phát triển lực lượng bằng đội ngũ cán bộ chuyên gia trẻ, có nhiệt tình cách mạng, nhiệt huyết đấu tranh.

### **Kết luận**

Nâng cao năng lực các lực lượng, các chủ thể; xây dựng đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên chuyên sâu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của chúng ta hiện nay. Đây là phương thức để huy động, phát huy tối đa các cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ này; trong đó đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên chuyên sâu là lực lượng tinh nhuệ nhất, tiên phong trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thực hiện được nhiệm vụ này công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ hiệu quả.

#### **Tài liệu tham khảo:**

[1] Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (2019), *Bảo vệ và phát triển tư tưởng của Đảng trong tình hình mới*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[3] Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2020), *Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn*, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội.